



Vườn Quán Âm chùa Phú Lâm nhịp cầu kết nối tâm linh, văn hóa ở Tuyên Quang

ISSN: 2734-9195

13:29 30/12/2024

Trong không khí Xuân mới, tháp Quán Âm và toàn bộ khuôn viên chùa như được khoác lên mình diện mạo rực rỡ, mời gọi hàng ngàn du khách và phật tử gần xa đến chiêm bái, cầu nguyện, hòa mình vào không gian thanh tịnh giữa núi rừng Tuyên Quang.

Chùa Phú Lâm, một danh thắng nổi bật tại Tuyên Quang, không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn mang giá trị tâm linh sâu sắc.

Trong không gian ngôi chùa, khu tiểu cảnh tôn tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm mới khánh thành đã kiến tạo nên điểm nhấn mới, mang đến sức sống cho ngôi chùa và góp phần lan tỏa thông điệp từ bi, cứu khổ của đạo Phật trong tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc ở xứ Tuyên.

Ngôi nhà tâm linh xứ Tuyên

Chùa Phú Lâm tọa lạc tại miền núi Tuyên Quang, không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa mà còn là chốn nương tựa tâm linh của cộng đồng nơi đây. Được xây dựng vào thế kỷ XX nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng lâu đời của người dân, chùa đã trở thành nơi để cầu an, tìm sự thanh tịnh giữa cuộc sống bộn bề.



Với kiến trúc truyền thống hòa quyện cùng thiên nhiên, chùa là biểu tượng sống động của lòng hiếu thuận và tình đoàn kết của người dân vùng cao. Các buổi lễ lớn như lễ Vu Lan, Phật đản không chỉ thu hút đông đảo bà con mà còn giúp lan tỏa giáo lý từ bi, trí tuệ của nhà Phật.

Nằm giữa núi rừng yên bình, chùa Phú Lâm còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng của miền núi phía Bắc. Đối với người dân địa phương, chùa là biểu tượng thiêng liêng, giúp họ vượt qua khó khăn, tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.

Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm - Vườn hoa từ bi ở chùa Phú Lâm



Một trong những điểm nhấn gần đây tại chùa Phú Lâm chính là tiểu cảnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm. Tôn tượng cao 7 mét, nặng khoảng 40 tấn, được chế tác từ đá cẩm thạch nguyên khối. Với hình ảnh Ngài đứng uy nghiêm, bao quanh là hồ nước và cây xanh, khuôn viên này tái hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn của Ngài.

Hòa thượng Thích Gia Quang, trụ trì chùa, đã ấp ủ ý tưởng xây dựng công trình này từ lâu và chính thức hoàn thiện vào tuần cuối cùng của năm 2024.

Lễ an vị tôn tượng tổ chức ngày 28/12 vừa qua đã thu hút hơn 300 chư tăng, ni và Phật tử từ khắp nơi về dự.







Lễ an vị tượng Quán Thế Âm Bồ Tát (chùa Phú Lâm, phường Mỹ Lâm, Tuyên Quang)

Đặc biệt, tháp Quán Âm mới được hoàn thiện tại khuôn viên chùa không chỉ là nơi chiêm bái tôn nghiêm mà còn là không gian tâm linh lý tưởng cho dịp du

xuân đầu năm. Với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, sắc xuân như hòa quyện cùng vẻ uy nghiêm của Đức Quán Thế Âm, tháp Quán Âm hứa hẹn sẽ là điểm đến ý nghĩa cho những ai muốn tìm về sự an yên và gieo trồng hạt giống từ bi trong năm mới.

Điểm tựa văn hóa tâm linh

Vườn Quán Âm lộ thiên tại chùa Phú Lâm không chỉ là nơi chiêm bái mà còn là điểm dừng chân ý nghĩa cho du khách gần xa. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết, cảnh sắc khu tháp Quán Âm càng trở nên lung linh hơn, với ánh sáng vàng dịu từ các ngọn đèn trang trí cùng hương trầm lan tỏa khắp không gian và cảnh sắc giữa những đồi chè tuyệt đẹp.



Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của Tuyên Quang, công trình này giúp mọi người cảm nhận sự hòa quyện giữa tín ngưỡng và cảnh sắc, mang lại cảm giác bình an, thanh tịnh. Đây cũng là nơi lý tưởng để các gia đình, phật tử cùng nhau cầu nguyện cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Như trong câu hát “Lạy Phật Quán Âm” (sáng tác: Hàn Châu):

*Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quán Âm dìu con qua bến mê đời...*

Tôn tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Phú Lâm như một nhịp cầu kết nối giữa tâm linh, văn hóa và con người.

Tiểu cảnh đức Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Phú Lâm không chỉ nâng cao giá trị thắng cảnh mà còn làm sâu sắc thêm ý nghĩa tâm linh của chùa đối với cộng đồng. Trong không khí chuẩn bị đón xuân mới, tháp Quán Âm và toàn bộ khuôn viên chùa như được khoác lên mình diện mạo rực rỡ, mời gọi hàng ngàn du khách và phật tử gần xa đến chiêm bái, cầu nguyện, hòa mình vào không gian thanh tịnh giữa núi rừng Tuyên Quang.

Chùa Phú Lâm, với sự phát triển không ngừng, chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho bà con vùng cao và phật tử gần xa. Hoan hỷ thay, lành thay!

Tác giả: **Thường Nguyên**